



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG MỘT 2025

## Sự kiện sắp đến:

Ngày 10/2: học sinh đi học trở lại

Ngày 17/2 đến 21/2: Lớp 6A và 6L tham gia khóa học kỹ năng sống OBV tại Bình Định

Ngày 18/2 đến 20/2: Khảo sát chất lượng học sinh lớp 3, 5 và 7

Ngày 22/2: Sự kiện Ngày hội Gia Đình

Ngày 24/2 đến 28/2: Lớp 7L tham gia khóa học kỹ năng sống OBV tại Ha Long

## Thông điệp từ Hiệu trưởng

Học kỳ I đã chính thức khép lại vào ngày 10 tháng 1, và nhà trường đã bắt đầu triển khai chương trình học của Học phần 3 (kỳ II). Xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi học kỳ I. Trong các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học, kết quả chung của các em đã vượt qua các mục tiêu mà nhà trường đề ra một cách ấn tượng.

Bảng kết quả học tập cuối kỳ I của tất cả học sinh đã được gửi đến quý phụ huynh. Đây là tài liệu giúp phụ huynh theo dõi tiến độ học tập cũng như tình hình hạnh kiểm của các em kể từ đầu năm học. Nhà trường hy vọng Quý phụ huynh sẽ cùng các em xem xét, phân tích bảng điểm cuối kỳ và thảo luận để xác định những phần cần cải thiện trong thời gian tới.

Nhà trường xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh đã tham gia các buổi họp phụ huynh. Sự đồng hành và sự quan tâm tích cực từ phía Quý phụ huynh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hành trình học tập và sự thành công của các em học sinh.

Nhân dịp Tết đến, nhà trường xin kính chúc phụ huynh và gia đình một kỳ nghỉ an lành, một năm mới ngập tràn yêu thương, tiếng cười và thịnh vượng.

**Bradman McCarthy**

Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG MỘT 2025

## Thông điệp từ ban giám hiệu SVIS

Kính chào Quý phụ huynh,

Vào ngày 23 tháng 1 vừa qua, trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng đã tổ chức Hội chợ Tết 2025 với không khí rộn ràng, ngập tràn sắc xuân. Đây là sự kiện thường niên nhằm tái hiện một phần nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi ý nghĩa cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Với chủ đề "**Bánh chưng xanh, Tết an lành**", bên cạnh các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hội chợ năm nay mang đến nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Các gian hàng được các lớp bày trí rực rỡ sắc màu, từ các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, mứt, đến các hoạt động trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, lô tô, viết thư pháp và hái lộc đầu xuân. Tất cả góp phần tạo nên một dấu ấn ngày hội thật vui và ý nghĩa.

**Cuộc thi gói bánh chưng.** Điểm nhấn của Hội chợ Tết năm nay là hoạt động thi gói bánh chưng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và tham gia từ học sinh, phụ huynh đến giáo viên, nhân viên toàn trường. Các đội thi đã cùng nhau trải nghiệm gói bánh chưng theo phong tục truyền thống, từ cách chọn lá, sắp nếp nhân bánh đến cách buộc lạt. Những tấm bánh vuông vắn không chỉ là thành quả của kỹ năng mà còn mang đến sự kết nối và tinh thần đoàn kết.





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG MỘT 2025

**Viết thư pháp.** Hình ảnh ông đồ với áo dài khăn xếp ngồi bên góc hội chợ thực sự đã tạo nên một không gian đậm chất hoài cổ. Người tham gia có thể xin chữ thư pháp để cầu mong một năm mới với thật nhiều sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc.

**Nhảy sạp - Hái lộc đầu xuân.** Đây có thể coi là một trong những nét đặc sắc của hội chợ. Góc nhảy sạp kết hợp hái lộc đầu xuân đã đem đến nhiều tiếng cười và niềm vui cho các em học sinh. Âm thanh của những cây sạp gỗ nhịp nhàng hòa cùng tiếng reo hò, cổ vũ đã tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết mọi người. Hoàn thành nhảy sạp, người chơi được trải nghiệm với hoạt động Hái lộc đầu xuân. Mỗi lộc xuân mang đến những lời chúc tốt lành và đầy ý nghĩa, tượng trưng cho một năm mới tràn đầy may mắn và bình an.

Hội chợ Tết 2025 với chủ đề "Bánh chưng xanh, Tết an lành" không chỉ là một sự kiện để vui chơi mà còn giúp các em học sinh hiểu thêm về truyền thống dân tộc và là cơ hội để gắn kết mọi người trong cộng đồng nhà trường.

Hội chợ khép lại trong niềm hân hoan và nhiều kỷ niệm đẹp, để lại dấu ấn khó quên về một mùa xuân trọn vẹn yêu thương và sẻ chia.

Nhân dịp tết đến xuân về, thay mặt nhà trường kính chúc quý phụ huynh và toàn thể gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

**Hồ Thị Thuý Vân/Huỳnh Phạm Diễm Hằng**  
Ban giám hiệu SVIS





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG MỘT 2025

## Thông điệp từ Hiệu phó (Khối Trung học)

Hội chợ Giáng Sinh từ thiện năm nay đã mang đến một buổi chiều đầy niềm vui cho cả học sinh và phụ huynh! Sự kiện bắt đầu bằng những màn trình diễn sôi động từ các học sinh Mẫu giáo và ban nhạc của trường, đem đến không khí Giáng sinh rộn ràng.

Giáo viên đã tổ chức nhiều gian hàng như Crazy 6's, Feed the Snowman và Football Toss ... tạo cơ hội cho học sinh thử sức và nhận những phần thưởng thú vị. Những món ăn ngon từ CLB Bye Bye Plastic Bags, Hội học sinh và nhà hàng Bistro đã thỏa lấp những "chiếc bụng đói" và đảm bảo năng lượng cho một buổi chiều năng động.

Điểm nhấn của hội chợ là chương trình Rút thăm Trúng thưởng với các giải thưởng có tổng giá trị hơn 1.500 USD, nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện Caritas Việt Nam. Nhà trường chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các học sinh và phụ huynh đã góp phần giúp chương trình rút thăm thành hoạt động gây quỹ lớn nhất trong sự kiện này.

Hội chợ Giáng sinh từ thiện đã quyên góp được hơn 65 triệu đồng cho tổ chức Caritas Việt Nam – một tổ chức hoạt động ý nghĩa với sứ mệnh giảm thiểu đói nghèo và cải thiện điều kiện sống cho những người kém may mắn tại Việt Nam.

Nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện thú vị khác vào mùa xuân này, tuy nhiên Hội chợ Từ thiện Giáng sinh vẫn là sự kiện được mong đợi nhất!

**Stephanie Shepperd (Cô)**

Hiệu phó





# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG MỘT 2025

## Thông điệp từ Hiệu phó (Khối Tiểu học)

### Chiến thắng của đội bóng đá U11!

Xin chúc mừng đội bóng đá nam U11 đã dành chiến thắng tuyệt vời trong trận đấu với trường APU! Đội bóng của trường chúng ta đã thể hiện kỹ năng vượt trội, tinh thần đồng đội và sự quyết tâm trên sân cỏ. Nhà trường rất tự hào về sự nỗ lực và tinh thần thể thao của các em. Đây là một khởi đầu tuyệt vời cho một mùa giải đầy hứa hẹn phía trước!

### Đội bóng đá U14 thể hiện quyết tâm trước đội APU

Tuần trước, đội bóng đá nam U14 của trường chúng ta đã đối đầu với một đối thủ mạnh từ trường APU. Mặc dù rất quyết tâm và thi đấu với tinh thần đồng đội mạnh mẽ, trận đấu kết thúc với một kết quả thua sát nút. Đội trường chúng ta đã thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào, thể hiện tinh thần thể thao và sự kiên cường trong suốt trận đấu. Nhà trường tự hào về những nỗ lực của các em và mong chờ sự phát triển và tiến bộ của đội trong các sự kiện sắp tới.

### Hào hứng chờ đón các trận đấu thể thao sau Tết!

Thời điểm chúng ta chuẩn bị đón Tết, sự mong chờ được thi đấu trở lại của các thành viên đội thể thao ngày càng tăng. Lịch thi đấu sau Tết hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn từ bóng đá, bóng rổ đến bóng chuyền.

Nhà trường rất mong tất cả học sinh, phụ huynh và nhân viên sẽ nhiệt tình tham gia cổ vũ trong các trận đấu sắp tới. Chúng ta hãy cùng tạo nên một mùa giải thể thao thật đáng nhớ!

### Niall Elliot Reed

Hiệu phó





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

# NEWSLETTER

THÁNG MỘT 2025

## Thông điệp từ trường khối Mẫu giáo

Hòa chung không khí Tết cổ truyền của Việt Nam, học sinh khối Mẫu giáo đã chăm chỉ học cách làm các món đồ trang trí Tết như đèn lồng giấy, quạt, hoa đào và rắn xoắn từ giấy. Những món đồ trang trí đầy màu sắc và nổi bật này đã được sử dụng trong Hội chợ Tết, góp phần tô điểm cho không khí lễ hội thêm rực rỡ.

Các em đã có một ngày đầy niềm vui bên bạn bè và thầy cô tại hội chợ Tết. Năm nay, hội chợ mang đến nhiều hoạt động ngoài trời và truyền thống thú vị như cuộc đua các con giáp, đánh trống, chơi vòng hula, đạp xe, chuyền bóng và làm hoa đào bằng đất nặn.

Các em hào hứng chọn cho mình những hoạt động yêu thích, vừa vui chơi vừa kết bạn mới với các lớp khác.

Các gian hàng đồ ăn được học sinh lớp Prep đảm nhận vai trò "nhân viên bán hàng", trong khi các bạn học sinh khác sử dụng phiếu mua hàng để tự chọn món ăn nhẹ yêu thích của mình.

Chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã tham gia cùng khối Mẫu giáo trong sự kiện này. Xin kính chúc phụ huynh cùng gia đình năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc Mừng Năm Mới!

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

**Võ Thị Thùy Ngân**

Trường khối Mẫu giáo

